



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับประจำวันที ๑๓-๑๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑-๒ มูลค่าข่าว ๑๕๒,๗๓๘.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



ม.ล.ปนัดดา
ติศกุล

ตรวจสอบข้อกล่าวหา
ไล่ล้างขบวนการโกง
> 2



ข่าวต่อ

สโปตไลต์

หลังได้รับ "ดาบ" จากคสช.เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐที่จัดที่มงาน 100 ชุดออกปฏิบัติภารกิจไล่เช็กสต็อกโกดังข้าวต่างๆ ทั่วประเทศว่ายังคงเหลือหรือถูกยึดขายถ่ายเทและซุกซ่อนไว้ที่ไหนบ้าง สโปตไลต์ฉบับนี้จึงโฟกัส "ม.ล.ปนัดดา ติศกุล" ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ส่งทีมงานสนธิกำลังผู้ตรวจราชการจากกระทรวงต่างๆ ทั้งทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังข้าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆ รายงานให้หัวหน้าคสช.รับทราบก่อนแถลงให้สังคมรับทราบต่อไป

"ได้ส่งทีมงานลงพื้นที่ตรวจมา 10 วันแล้วพบโกดังที่ไม่เรียบร้อยหรือบกพร่องหลายแห่ง แต่อยากรวบรวมเป็นภาพใหญ่ทีเดียวก่อนเสนอต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยทั้ง 100 ทีมทำงานกันอย่างเต็มที่ ส่วนปัญหาที่จะมีแตกต่างกันไปในแต่ละโกดัง ทั้งนี้ได้ประมาณไว้ว่าการสำรวจโกดังหรือไซโลทั้งหมดน่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ส่วนการวิเคราะห์เชิงกายภาพ ดีเอ็นเอข้าว ได้กำหนดไว้

ถึงเดือนกันยายน ก่อนรายงานคณะกรรมการชุดใหญ่"

ส่วนการระบายข้าวออกนั้นปลัดกระทรวงพาณิชย์จะเป็นผู้พิจารณาว่าส่วนไหนที่สามารถระบายได้ เพราะหากยิ่งเก็บไว้นานก็จะยิ่งทำให้ประสิทธิภาพของข้าวลดลง สำหรับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ก็ทำในภารกิจของเขไป ไม่ได้เกี่ยวกับทีมงาน ที่จะดูแลเฉพาะเรื่องของปริมาณและคุณภาพข้าวเท่านั้น

"ภาพรวมพบปัญหา อาทิ โกดังแห่งหนึ่งมีปริมาณข้าวขาว 5% คลาดเคลื่อนไป 8.99% อีกพื้นที่ข้าวหอมมะลิ 100% เกรด 2 พบข้าวขาดหายจากบัญชีกว่า 80% นอกจากนี้เป็นปัญหาการวางกองข้าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กองข้าวล้ม ข้าวเสื่อมคุณภาพ มีสีเหลือง มีมอด มีข้าวอินปลอมปน และมีฝุ่น แป้ง นำรำขี้ม ซึ่งหากความไม่เรียบร้อยที่เกิดขึ้นส่อไปในทางทุจริต ผู้ตรวจราชการสามารถดำเนินการแจ้งความได้"

ม.ล.ปนัดดายอมรับว่าการตรวจสอบมีอุปสรรคบ้าง เพราะบางโกดังยังไม่พร้อมเปิดให้เข้าไปตรวจสอบ ขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าจังหวัดไหน

ข้าวหายมากที่สุด ต้องบูรณาการทั้งหมดก่อน และหากเจ้าหน้าที่ของรัฐ จากองค์การคลังสินค้า (อคส.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) เข้าไปเกี่ยวข้องกับโกดังที่มีข้าวหาย ต้องพิจารณาโทษทัณฑ์ ใครเกี่ยวข้องบ้างมีบันทึกอยู่แล้ว โดยผู้ตรวจราชการจะส่งให้หัวหน้า คสช. ทราบว่าใครทำผิดบ้าง "นำลดต่อมุด" มีการรายงานให้ คสช. เป็นประจำทุกวัน"

ม.ล.ปนัดดาเกิดวันที่ 26 สิงหาคม 2499 ชื่อเล่น "คุณเหลน" เป็นบุตรคนเดียวของพล.ต.ม.ร.ว.สังข์ บัณฑิต ติศกุล อดีตเสรีไทยและเอกอัครราชทูต และเป็น "ปนัดดา" (เหลน) ในสมเด็จพระยา ตัรงราชานุภาพ จมมีชัยมสาธิต มศว. ประสานมิตร ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ และปริญญาโทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Brigham Young University สหรัฐฯ ผ่านการอบรมหลักสูตรนักปกครองชั้นสูง เริ่มรับราชการเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยจปร. ก่อนโอนมากระทรวงมหาดไทย เลื่อนขั้นตามลำดับ เป็นรองผู้ว่า และผู้ว่าราชการหลายจังหวัด ล่าสุดเป็นรองปลัดกระทรวง ก่อนคสช.โยกมาเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สถานภาพสมรสกับ "อัมพร ติศกุล ณ อยุธยา" มีบุตรชายคนเดียวคือ "วรดิศ ติศกุล ณ อยุธยา"

